

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

### SICT – หน้่างาน อาจจะง่ายกว่า

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

#### ที่มา ในวลีจั่วหัว...

จะว่าไป ความล้าสมัยของเทคนิค หรือ ความไม่มีประสิทธิภาพ ที่ดีเหมือนก่อน ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับ ซึ่งก็เป็นไปตามกาลเวลาและความนิยม... หวังว่าหลายๆ ท่าน อาจเคยเห็นหรือผ่านยุคหนึ่งมาแล้วนะ... ยุคที่เรื่องของการใช้ปัจจัยทางเทคนิคกำลังเฟื่องฟู หรือ เป็นที่นิยม หรือเรียกง่าย ๆ ว่า เป็นเรื่องฮิตในวงการหุ้นเลยก็ว่าได้... ท่านคงจะเคยเห็น การเปิดคอร์สเรียน คณิตสอนในเรื่องของการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิคมากมาย และบางคอร์สนั้น ราคาที่สมเหตุสมผล แต่ก็อาจจะ มีบางคอร์ส ที่ท่านอาจจะต้องถามเลยว่า จะวิเคราะห์ขนาดไหน ถึงได้มีราคา เกินครึ่งแสน หรือบางที เป็นแสน แต่ก็นะ ก็ยังมีบุคคลที่สนใจ เรียนคอร์สต่างๆ ไปตามกำลังทรัพย์ ใครมีมากก็เรียนแพงๆ เพื่อจะได้เคล็ดลับ หรือเหนือชั้นกว่า ส่วนใครมีน้อย ก็เรียนคอร์สธรรมดาๆ ลงมา... แต่เชื่อหรือไม่ สุดท้ายแล้ว ในเมื่อทุกคนมีความรู้เหมือนกันโดยส่วนใหญ่แล้ว (ตำราไม่ต่างกันหรอกโดยแก่นแท้) อะไรจะเกิดขึ้นกับการใช้เครื่องมือทางเทคนิคต่างๆ ที่เรียนมา ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้น เหนือเมฆก็เคยกล่าวไปแล้ว และมันเป็นข้อจำกัดข้อหนึ่งอยู่แล้ว การจะเรียนในวันหยุด การจะเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว หรือ ตลาดปิดไปแล้ว หรือ เรียนจากกราฟที่มันผ่านมาแล้วนั้น เราก็เรียนรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากสถิติ ที่มันมักจะเป็น หรือ ความน่าจะเป็นต่อไป ก็จะมาจกสถิติที่เกิดขึ้นแล้ว... ในยุคนั้น จึงไม่แปลกใจ ที่อะไรๆ ก็ไม่เป็นไปตามคาดก็ได้ และยุคนั้น หรือ ต่อไปอีกสักกระยะหนึ่ง เราอาจจะได้เห็น “การพาเทรด” ในเวลาซื้อขายสดๆ ก็ได้ (เริ่มมีแล้วใน คริปโต และทอง นะ)

#### ดูตามเกม... เรื่องของ การพาเทรด หรือ แนะนำการเทรดสดๆ เป็นเกมหน้่างานอย่างหนึ่ง

แต่ท่านรู้หรือไม่ว่า คนที่อยู่ง่ในวงการ (มีสังกัด) ทำไม่ได้เต็มตัวนะ แต่คนนอกวงการ ทำกันได้ดีสบายเลย

แนวรับ : ... 7.75-7.50 ยังน่าสนใจ การต่ำกว่า 7.50 ดูไม่สวย

เป้าหมาย : ... 9.00-9.20 และ ยังคาดหวัง เกิน 9.20 ได้อีกด้วย

Price Chart...(SICT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SICT... ทรงการแกว่งตัวแบบนี้ ยังไงเสีย ก็มองได้เลยว่าเป็นขาขึ้น จากวันวานที่สร้าง High ใหม่ นั่นแปลว่า ถ้าไม่ต่ำกว่า 7.50 ลงมาก่อน ก็ยังน่าสนใจ ส่วนเรื่องของ รูปแบบ MA. ที่เป็นภาวะกระทิง การมองรอบยาวๆ ก็น่าจะอยู่ในวิสัยที่จะมองได้ เรียกกว่าจะหวังรอบยาวๆ ได้ถึงระดับ เลข 2 หลัก กันไหมน่ะ หรือ ถ้าจะเอาชัตๆ ก็มองกันที่ระดับ 14 +/- กันก็ได้.. แต่ก็อย่างว่าแหละนะ เงื่อนไข ต้องไม่ต่ำกว่า 7.50 ด้วย และต้องกล่าวไว้ก่อนนะครับ เรื่องของเทคนิคในยุคนี้ การอ่านกราฟ ที่มันจบสิ้นวันไปแล้ว สัญญาณดี ก็อ่านได้ว่าดี แต่ถ้าเปิดมาหน้่างาน แล้วไม่อยู่ในเงื่อนไข ของการจะเป็นขาขึ้นแล้ว กลยุทธ์ของเรา ก็ต้องเปลี่ยนด้วย